

**การดำเนินการหลังจากการประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561**

เรื่อง	การดำเนินการ
1. มาตรการสำนักงานสีเขียว	จัดทำหนังสือเวียนทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
2. การจัดซื้อจัดจ้าง / การใช้เครื่องถ่ายรวมศูนย์ / การลดการใช้กระดาษ	ข้อมูลตาม Powerpoint ของหมวด 6
3. การกำหนดหลักเกณฑ์ห้องประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - กองสวัสดิการ กำลังดำเนินการร่างหลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุม และได้มีการปรับเปลี่ยนจุดวางอาหารว่าง เพื่อบริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว - ก่อนเริ่มการประชุมจะมีการเปิดการแจ้งเกี่ยวกับเส้นทางออกจากห้องประชุมกรณีเกิดอัคคีภัย และเปิดคลิป/สปรอต์เกี่ยวกับการตัดแยกขยะ การประหยัดพลังงาน ฯลฯ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ ในช่วงที่รอการประชุม ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที
4. พื้นที่ร้านค้าแพและบริเวณสวนด้านหลัง	อยู่ระหว่างพิจารณาจัดเตรียมเสนอโครงการเพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสนาม ประมาณ 7 ชุด วงเงินประมาณ 68,000 บาท เพื่อเป็นพื้นที่ออกกำลังกาย/มุมพักผ่อนของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดี
5. รายงานการดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)	<p>1. ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม/นโยบายสำนักงานสีเขียว ของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งนโยบายเดิมประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60 โดยจะต้องมีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 โดยทบทวนตามแนวทางการกำหนดนโยบายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสามารถจดจำได้ง่าย ประกอบกับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับนโยบาย ให้สั้น จำได้ง่าย</p> <p style="text-align: center;">นโยบายใหม่ “มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ปฏิบัติตามกฎหมาย กระจายความรู้สู่สาธารณชน”</p> <p>2. ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม โดยได้เสนอขอแต่งตั้งผู้อำนวยการกองเป็นคณะกรรมการอำนวยการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหมวดที่ 2 เพิ่มเติม อยู่ระหว่างการขออนุมัติแต่งตั้ง (การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561)</p> <p>3. การดำเนินโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานติดตั้งหลอด LED ได้ผู้ขายและเซ็นสัญญาแล้ว รอส่งของ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 - งานประกวดราคางานติดตั้ง Solar Rooftop อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา ซึ่งมีผู้ยื่น จำนวน 5 ราย

เรื่อง	การดำเนินการ
	<p>4. โครงการพัฒนาเสียงตามสาย ได้ดำเนินการติดตั้งแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561</p> <p>5. โครงการสำนักงานน่าอยู่ สำนักงาน (Healthy Workplace)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ปลายเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนกันยายน 2561 ● กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ได้มีการนัดหมายให้บุคลากรมาช่วยกันเติมกองปุ๋ยหมักเป็นระยะ ● เมื่อปี 2560 ได้มีการตรวจวัดค่าแสงในสำนักงาน มีหลายจุดที่แสงไม่พอ จึงได้จัดซื้อโคมไฟสำหรับเพิ่มแสง จำนวน 20 ชุด เพื่อให้บุคลากรที่วัดค่าแสงแล้วไม่เพียงพอ และในปี 2561 จะดำเนินการตรวจวัดแสงหลังจากมีการติดตั้งหลอด LED <p>6. การดำเนินการเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว ทุกหมวดได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดเก็บข้อมูล รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี ทุกครั้ง ขอความร่วมมือ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สื่อสารให้บุคลากรในสังกัดให้รับทราบ สร้างความเข้าใจในหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินการสำนักงานสีเขียว ● ดำเนินการตามมาตรฐานการสำนักงานสีเขียว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การลด/งดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ถุงผ้าแทน / เตรียมแก้วน้ำไปซื้อน้ำ / นำแก้วของตนเองมาใช้ (บางครั้งภาชนะของร้านค้าอาจจะไม่สะอาด และนำของตนเองมาใช้ สามารถลดการติดไวรัส B ได้) ● การดำเนินกิจกรรม 5 ส การจัดระเบียบในสำนักงาน การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งให้ตรงถังชนิดของขยะ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใช้จักรยานเดินทางในมหาวิทยาลัย แทนการใช้รถยนต์ และจักรยานยนต์ ฯลฯ (**เพิ่มเติม เรื่องจักรยาน Mobite) ● ขอนำรถยนต์ไปจอด ณ จุดจอดรถที่จัดเตรียมไว้ให้ เช่น สนามวังซ้าย ลานซีเมนต์ด้านหลังอำนวยการมีหลังคา ใต้ถุนอาคารศูนย์กีฬา เป็นต้น และงดจอดรถบนทางจักรยาน <p>6. การประเมินโครงการเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และโครงการอื่น ๆ ที่กองอาคารฯ ได้รับผิดชอบดำเนินการในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัย จะขอสำนักงานคุณภาพฯ เป็นผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับการประเมินได้หรือไม่? เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป</p>
<p>6. การดำเนินการเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว ในปี 2562 (ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินเบื้องต้นแล้ว)</p>	<p>- ติดตั้งเซนเซอร์กักน้ำ ห้องน้ำอาคารอำนวยการ ยศสุข อาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้ และอาคารเรียนรวม 80 ปี</p>